
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันที่   ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   เวลา  ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
ณ.   ห้องประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลต าบลซ าสูง 

ผู้มาประชุม   
๑. นางทองพาด   โคตรบุญเรือง  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายจ ามะลี    โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายเต็ม    ศรีประวงศ์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 
๔. นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    
๕. นางประนอม   แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    

          ๖. นายอุทัย   ชินค าหาร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายทองปุน่  ไกยสวน   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายวิชัย  การะพันธุ์นิต  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นางสงวน  แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายจตุรงค ์  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายฉกรรจ์   โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไมมี่ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสวาท    จันทหาร  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 

๒. นายยศวัจน ์  ตั้งอรุณจรัสแสง  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายส าเร็จ  สุเพ็งค า   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายสมหมาย   อาสาสนา   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. นางสาวปิยะพร โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายวุฒิชัย   ไขกัณหา  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
๗. นายชัยยา  โพธิรุกข์   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล  
๘. นายไชยยันต์  ร่มซ้าย   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางณีรนุช   คามวัลย์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. จ.อ.เชิดศักดิ์ ค ามูลแสน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
๑๑. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๒. นางธิดารัตน ์ หาปัญนะ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. นางสาวพัทรียา บุตรดาซุย  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๔. นางอินทร์ตา  สุริยะภา   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๕. นายณรงค์  ภูแง่ผา   ต าแหน่ง  นิติกร 
๑๖. นางบุษบา   ค่อมบุสดี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๗. นางบังอร  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
๑๘. นางประดิฐ  แสงจันทร์   ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
      ก่อนถึงวาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ได้ 

แจ้งถึงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ในการประชุม หมวด ๙ ข้อ 
๑๑๗ จนถึงข้อ ๑๒๒  การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยของที่ประชุมเชิญ 
เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง เชิญค่ะ    

นายเต็ม  ศรีประวงศ์    หมวด ๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย  
เลขานุการสภาเทศบาล   ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไป 

จะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ การแต่ง
กายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบชุดสากล
นิยม ชุด พระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนด ในขณะที่ก าลัง
ประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้ บริหาร ท้องถิ่น  เจ้ าหน้ าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  และ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม 
และการปรึกษาของสภา ท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ (๑) 
ใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ กล่าวค าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย (๒) แสดงกิริยาอัน
พึงรังเกียจ (๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท าการให้เสื่อมเสียเกียรติ
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือจง ใจกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการ
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น (๔) ขัดค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่ก าลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ ใดละเมิด
ระเบียบการประชุมนี้ หรือกระท าการ ฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
มีอ านาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด หรือให้กล่าวค าขอขมาในที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ก็ได้ ในกรณีขัดค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นหรือก่อกวน
ความสงบเรียบร้อย หรือกระท าการเสื่อมเกียรติ ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระท านั้น หรือสั่งให้ออกไป
จากที่ ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ ในกรณี
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืนประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจ สั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท าหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภา ท้องถิ่น น าตัวผู้นั้นออกจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้ ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิด
มีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น จนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่า 
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ไม่ สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งหยุดพักการประชุม สภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว ข้อ ๑๒๑ ใน
กรณีที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถ
รักษา ระเบียบการประชุมไว้ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภา
ท้องถิ่น ข้อ ๑๒๒ ค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็น
เด็ดขาด 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน และเชิญประธานกล่าวเปิด
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -แจ้ง เรื่องการยื่นเสียภาษี  บุคคลที่มีรายได้ทุกคน ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคล 
ประธานสภาเทศบาล  ธรรมดา ซึ่งแม้จะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ก็ต้องยื่นแบบภาษี 

ประจ าปี ปีละ ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. เพ่ือแสดงรายได้สะสม
ในช่วงปีที่ผ่านมา และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูงทุกท่าน ได้ยื่นภาษี
ตามหน้าที่ หากใครที่ไม่สะดวกยื่นเอง สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวเพ่ือฝากให้
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลซ าสูงได้ด าเนินการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมให้ได้ค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

๒.๑รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี ๒๕๖๒ เม่ือ
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ส าเนารายงานการประชุม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสภาเทศบาล จัดส่งให้แก่ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภา

เทศบาลหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข จะได้ถามมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนน 10 เสียง  

ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เพื่อพิจารณา  
    -๓.๑ ญัตติเรื่อง ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร   -เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายณรงค์  ภูแง่ผา  -บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบเทศบัญญัติต าบลซ าสูง 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๓ 
หลักการ 

    -เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลซ าสูง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ใช้บังคับตามกฎหมาย  
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เหตุผล 
เพ่ือเป็นการควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา ๓๑ มาตรา 
๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ พ.ศ.๒๕๓๕  ซึ่งให้
อ านาจแก่เทศบาลตราเทศบัญญัติตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 
บังคับใช้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  ประกอบกับในปัจจุบันนี้  กิจการที่มี
กระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต นับแต่จะก่อให้เกิดปัญหาทาง
สาธารณสุขเช่น มลพิษอากาศ ทางน้ า ทางดิน ทางเสียงแสง ความร้อนความ
สั่นสะเทือนรังษี ฝุ่นละอองเขม่า เถ้าโรคอุจาระร่วงอย่างแรง บิด ไทฟอยต์ 
หนอนพยาธิ  โรคระบบทางเดินหายใจและอ่ืนๆตลอดจนปัญห าด้าน
สิ่งแวดล้อมได้แก่ ความสกปรก มีสภาพน่ารังเกียจ ท าให้แหล่งน้ าเน่าเสียมี
กลิ่นเหม็น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ป้องกันปัญหาดังกล่าว เทศบาลต าบลช าสูง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องตราเทศ
บัญญัติขึ้นมา เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่
ในสภาวะที่เหมาะแก่การด ารงชีวิต 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญปลัดเทศบาลชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวุฒิชัย  ไขกัณหา  - เพ่ิมเติมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจการตามประกาศ 
ปลัดเทศบาล   กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  

๒๕๖๒ จึงเป็นการสมควรเพ่ิมเติมกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้า
หรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุสินค้าให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เนื่องจากการประกอบกิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของ
เสียจากการให้บริการที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่
อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๑ แห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณจึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้ (๒๒) ข้อ ๙ ในข้อ ๓  แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 “(๒๒) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือ
ลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุสินค้า” 
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นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ฝ่ายบริหารมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร  -ตามหลักการและเหตุผลที่เทศบาลต้องเสนอเป็นเทศบัญญัติกิจการที่เป็น 
นายกเทศมนตรี   อันตรายต่อสุขภาพก็ได้ทราบแล้ว และก็มีการย้ายถิ่นฐานมาอยู่บ้านเกิดเมือง 

นอน และเกิดการประกอบกิจการเครื่องจักร หรือแหล่งประกอบการขึ้นหลาย
แห่งและอาจก่อให้เกิดความร าคาญขึ้น ทางเทศบาลได้รับการร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และไม่มีอ านาจในการไกล่เกลี่ยก็ต้องไปร้องที่ศูนย์ด ารงธรรมและก็ต้อง
มาที่เทศบาลต าบลซ าสูง และนิติกรก็ได้เสนอการจัดท าเทศบัญญัติเรื่องการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงน าเรียนเสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรือ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายหรือไม่ หากสภาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติ จะมีผลกระทบต่อ 

ประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลชี้แจง 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  - วันนี้ทางคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้เสนอเทศบัญญัตินี้เป็นเรื่องท่ีดี และ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เห็นด้วย ในส่วนของผู้ที่จะได้รับผลกระทบคือเจ้าของกิจการและหากมีการ 

ควบคุม ประชาชนภายในเขตเทศบาลก็จะมีความสุข รู้สึกได้รับความปลอดภัย
ด้วย 

นายวุฒิชัย  ไขกัณหา  -เหตุผลในการตราเป็นเทศบัญญัติเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ปลัดเทศบาล   ประชาชนและจะขอก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบ 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรายการประเภทกิจการที่ ๗ (๒๒) โดยอัตรา
ค่าธรรมเนียมจะเริ่มต้นที่ ๕,๐๐๐.- บาท จึงเรียนชี้แจงมาเพ่ือให้สภาเทศบาล
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยครับ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด และฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพ่ือ
ประธานสภาเทศบาล   พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง เสนอ 

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เชิญค่ะ 

นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  -กราบเรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและ 
สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ ขอเสนอให้มีการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ขอผู้รับรองด้วยค่ะ (มีผู้รับรองถูกต้อง คือ นายทองปุ่น  ไกยสวน สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล และ นายอุทัย  ชินค าหาร สมาชิกสภาเทศบาล ) มีสมาชิกสภา 

เทศบาลท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลว่าจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลซ าสูง เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นสามวาระรวด โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบลซ าสูง เรื่อง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นสามวาระรวด และที่ประชุมสภาเทศบาล ฯ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล อภิปราย ขอ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญค่ะ เมื่อไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอมติในท่ีประชุมว่าจะลงมติรับ 

หลักการในวาระท่ี ๑ หรือไม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   -มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ แล้ว ในวาระท่ี ๒ ขั้น 
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูงท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติ (ไม่มี) 
    -ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓ จะขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่านใดเห็นควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลซ าสูง เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ จ านวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
    ๓.๒ ญัตติเรื่อง ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร  -หลักการและเหตุผล  
นายกเทศมนตรี   หลักการ 

เพ่ือเป็นการควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกระท าของบุคคล หรือนิติ
บุคคล หรือหน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ และส่งผล
กระทบต่อราษฎรในเขตต าบลกระนวนให้ได้รับความเดือดร้อนจากผลของการ
กระท านั้น 

    เหตุผล 
เทศบาลต าบลซ าสูง จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การควบคุมเหตุ
ร าคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้บังคับใช้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากเหตุ
ร าคาญที่อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีต าบลกระนวน 
-เมื่อมีการประกอบกิจการ ก็จะมีเหตุร าคาญประกอบด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ ก็จะมีเสียงดังร าคาญ ก็จะมีการร้องเรียนกันบ่อยมาก ซึ่ง
เราก็ยังไม่สามารถควบคุมเรื่องนี้ได้ และอู่ซ่อมรถเสียงดังก่อเหตุร าคาญ หาก
สภาเทศบาลต าบลซ าสูง พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องนี้ก็จะสามารถ
ควบคุมความร าคาญได้เช่นเดียวกัน 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด และฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพ่ือ
ประธานสภาเทศบาล   พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง เสนอ 

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ เชิญค่ะ 
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นายทองปุ่น  ไกยสวน  -กราบเรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและ 
สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ ขอเสนอให้มีการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ขอผู้รับรองด้วยค่ะ (มีผู้รับรองถูกต้อง คือ นายอุทัย  ชินค าหาร สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล และ นายวิชัย  การะพันธ์นิต สมาชิกสภาเทศบาล ) มีสมาชิกสภา 

เทศบาลท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลว่าจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลซ าสูง เรื่อง การควบคุม
เหตุร าคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓   เป็นสามวาระรวด โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบลซ าสูง เรื่อง เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นสาม
วาระรวด และที่ประชุมสภาเทศบาล ฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
โดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล อภิปราย ขอ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญค่ะ เมื่อไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอมติในท่ีประชุมว่าจะลงมติรับ 

หลักการในวาระท่ี ๑ หรือไม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   -มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ แล้ว ในวาระท่ี ๒ ขั้น 
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูงท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติ (ไม่มี) 
    -ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓ จะขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่านใดเห็นควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลซ าสูง เรื่อง การควบคุม
เหตุร าคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓  โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ จ านวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
    ๓.๓ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขผังบริเวณสถานที่ปรับปรุงถนนลูกรังให้ 

ตรงตามสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน จ านวน  ๔  โครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยนายม ๒ 

๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาบ๋า ๒ 
๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอีปุ้ย 

๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าเทศบาล 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร  -เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขผังบริเวณสถานที่ปรับปรุงถนนลูกรังให้ 
นายกเทศมนตรี   ตรงตามสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน จ านวน  ๔  โครงการ  

๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยนายม ๒ 

๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาบ๋า ๒ 
๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอีปุ้ย 

๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าเทศบาล 
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เรื่องนี้ต้องน าเข้าสภาเทศบาล เพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญ ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และโครงการดังกล่าว ได้ขออนุมัติ
จากสภาเทศบาล และได้น าเข้าเทศบัญญัติ จากข้อมูลโดยเฉพาะ ระยะทาง
และเนื้องาน เมื่อได้ด าเนินงานไปแล้วนั้น ด าเนินงานแล้วเสร็จ ถนน ๔ สายที่
ปรับปรุงเป็นเพราะข้อบกพร่องเกี่ยวกับระยะทาง เช่น สายนาบ๋า สท.ฉกรรจ์ 
บอกว่าเป็นถนนที่ร่วมแรงรวมใจกันและก็ขอมาเทศบาล ๒ ครั้ง โดยแจ้ง
ระยะทางมา ๕๐๐ เมตร เทศบาลต าบลซ าสูง ก็ได้อนุมัติไป และเมื่อการ
ด าเนินการแล้วระยะทางไม่ได้และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
“สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจ ของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๑) 
เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า (๒) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
(๓) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” และวรรคสาม บัญญัติว่า “การ
แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลา
ในการท างานให้ตกลงพร้อมกันไป” ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ วรรคหนึ่ง 
ก าหนดว่า “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายใน
ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของ
รัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงานรวมทั้ง
ราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะท าการแก้ไขนั้น
ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย” 

   -หลังจากท่ีผู้รับจ้างได้ด าเนินการปรับปรุงถนนลูกรังจ านวน ๗ สาย  
ปรากฏว่ามีถนนจ านวน ๔ สาย ที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบ
รายการตามสัญญาจ้างได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยค านายม ๒ บ้านอ้อค า หมู่ที่ ๔ ผิว 
จราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามรูปแบบ
รายการเดิมด าเนินการเชื่อมต่อกันเป็นระยะทาง ๕๐๐ เมตร แต่เมื่อ
ด าเนินการจริงปรากฏว่าต้องแยกเป็นจุดซึ่งยังคงอยู่ในพ้ืนที่เชื่อมต่อกับ
เส้นทางเดิม โดยสาเหตุเนื่องมาจากการยึดเอาประโยชน์ของประชนชนที่จะ
ได้รับจากการด าเนินโครงการเป็นหลัก จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
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ด าเนินการให้ตรงกับความต้องการ ณ เวลาปัจจุบัน และประชาชนยังคงได้รับ
ประโยชน์จากการสัญจรไปมา และการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาบ๋า ๒ บ้านอ้อค า หมู่ที่ ๔ ผิวจราจร
กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามรูปแบบ
รายการเดิมด าเนินการเชื่อมต่อกันเป็นระยะทาง ๕๐๐ เมตร แต่เมื่อ
ด าเนินการจริงปรากฏว่าต้องท าการปรับต าแหน่งจุดลูกรัง โดยสาเหตุ
เนื่องมาจากบริเวณปลายเส้นทางมีลักษณะค่อนข้างแคบกว่าที่ได้ด าเนินการ
ส ารวจในเบื้องต้นท าให้ไม่สามารถลงลูกรังในบริเวณดังกล่าวได้ จึงจ าเป็นต้อง
ปรับต าแหน่งจุดลงลูกรังใหม่โดยยังคงเชื่อมต่อกับเส้นทางเดิม และประชาชน
ยังคงได้รับประโยชน์จากการสัญจรไปมาเช่นเดิม และการขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอีปุ้ย บ้านอ้อค า หมู่ที่ ๔ ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามรูปแบบ
รายการเดิมด าเนินการเชื่อมต่อกันเป็นระยะทาง ๔๐๐ เมตร แต่เมื่อ
ด าเนินการจริงปรากฏว่าต้องท าการปรับต าแหน่งจุดลูกรัง โดยสาเหตุ
เนื่องมาจากบริเวณที่จะด าเนินการลงลูกรัง ณ เวลาด าเนินการถนนบางช่วงมี
สภาพที่ดี จึงได้มีการปรับต าแหน่งจุดลงลูกรังไปยังบริเวณถนนที่มีสภาพ
ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเส้นทางเชื่อมต่อกัน และประชาชนยังคงได้รับ
ประโยชน์จากการสัญจรไปมาเช่นเดิม และการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าเทศบาล บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ผิว
จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตาม
รูปแบบรายการเดิมด าเนินการเชื่อมต่อกันเป็นระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร แต่เมื่อ
ด าเนินการจริงปรากฏว่าต้องท าการเว้นช่วงระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร 
สาเหตุเนื่องมาจากประชาชนที่มีท่ีดินติดกับเส้นทางไม่อนุญาตให้ด าเนินการ
เพราะเกรงว่าลูกรังจะไหลลงไปยังพื้นท่ีนาท าให้ได้รับความเสียหาย จึง
จ าเป็นต้องเว้นช่วงระยะทางดังกล่าว โดยได้ขยายระยะทางมาเพ่ิมบริเวณ
ปลายทาง ซึ่งยังคงอยู่ในบริเวณเส้นทางเดิม และประชาชนยังคงได้รับ
ประโยชน์จากการสัญจรไปมาเช่นเดิม และการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรือจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ เชิญค่ะ 
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นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  - ตามท่ีได้ชี้แจงโครงการมาทั้ง ๔ สาย ได้มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ซึ่งก็ถือว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งหมดครับ ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็สามารถ 

มองเห็นปัญหาตรงแก้ไขนับว่าแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ตรงโนนนาบ๋าก็เป็นร่อง
น้ า ตอนนี้ไม่มีแล้ว เมื่อก่อนชาวบ้านมองว่าเทศบาลไม่มาดูแลแก้ไข  ตอนนี้ได้
มีการแก้ไขปัญหาแล้ว ตรงหนองอีปุ้ยก็เช่นกันจุดที่เพ่ิมเติม เป็นจุดที่ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ ตอนนี้ได้แก้ปัญหาให้แล้ว ชาวบ้านก็มีความสุข 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าว มี 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพ่ือ 

ขอความเห็นชอบ แก้ไขผังบริเวณสถานที่ปรับปรุงถนนลูกรังให้ตรงกับสภาพ
พ้ืนที่ในปัจจุบันจ านวน ๔ โครงการ ดังนี้  
๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยนายม ๒ 

๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาบ๋า ๒ 
๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอีปุ้ย 

๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าเทศบาล 

    ขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบแก้ไขผังบริเวณสถานที่ปรับปรุงถนนลูกรังให้ตรงกับสภาพ 

พื้นที่ในปัจจุบันจ านวน ๔ โครงการ ดังนี้  
๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยนายม ๒ 

๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาบ๋า ๒ 
๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอีปุ้ย 

๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าเทศบาล 

    เห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
๓.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดเก็บค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เทศบาลต าบลซ าสูง จากรายเดือนเป็นรายปี 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร  -ในเรื่องการจัดเก็บขยะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ และเบื้องต้นได้ชี้แจงต่อ 
นายกเทศมนตรี   ประชาชน และเทศบาลต าบลซ าสูง ได้จัดถังรองรับขยะและสิ่งปฏิกูล ในจุดที่ 

ก าหนดและอัตราค่าธรรมเนียมตามสัดส่ วน และได้
ด าเนินการมาหลายสิบปี และได้มีการขอขึ้นค่าขยะและสิ่งปฏิกูลจาก 
๕ บาท เป็น ๑๐ บาทและต่อมาได้มีครัวเรือนมาใช้บริหารเพ่ิมมาก
ขึ้น และเจ้าหน้าที่เทศบาลมีไม่เพียงพอในการจัดเก็บ และได้มี
ชาวบ้านได้ ร้องขอมา โดยขอให้ เก็บ เป็นรายปี  และขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นางณีรนุช คามวัลย์  -ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในการขอจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะและสิ่งปฏิกูล ซึ่งเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ต าบลซ าสูง ได้ตราเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและสิ่ง 

ปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีการประกาศใช้เมื่อ
วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙ ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมี
ไม่เพียงพอ เนื่องจากจ านวนครัวเรือนที่ใช้บริการการจัดเก็บขยะมีมากกว่าพัน
ครัวเรือน ซึ่งการลงพ้ืนที่ในการจัดเก็บต่อเดือนต้องใช้เวลาเดือนละ ๒ สัปดาห์ 
ถึงจะด าเนินการจัดเก็บเรียบร้อยทั้งหมด ซึ่งท าให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน 
จึงจ าเป็นต้องลดขั้นตอนการท างาน และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
โดยประชาชนส่วนใหญ่แนะน าว่าควรจัดเก็บเป็นรายปี เดือนละ ๑๐ บาท  
-จ านวน ๑๒ เดือน รวมเป็น ๑๒๐ บาท / ปี จึงขอความอนุเคราะห์สภา
เทศบาลต าบลซ าสูง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดเก็บค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยเทศบาลต าบลซ าสูงจากรายเดือนเป็นรายปีด้วยค่ะ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ตามท่ีผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดพร้อมเหตุผลในการขอความ 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรือไม่ เชิญค่ะ 
นายทองปุ่น  ไกยสวน  -ตามท่ีผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงมา จ านวนจะมากไปไหม ส าหรับบาง 
สมาชิกสภาเทศบาล  ครอบครัวที่ไม่มีรายได้ ซึ่งอาจจะท าให้การจัดเก็บไม่ได้เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย 
นางณีรนุช  คามวัลย์  -ในการจัดเก็บค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในการจัดเก็บเราใช้เกณฑ์ความ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  พร้อมของแต่ละครอบครัว ครอบครัวที่ไม่พร้อมสามารถแบ่งจ่ายได้ ๖ เดือน 

แรก และ ๖ เดือนหลัง และที่ขอความเห็นชอบนี้เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนด้วยค่ะ 

นายสวาท  จันทหาร  -ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ได้หารือเบื้องต้น และจะมีมาตรการจัดการ 
นายกเทศมนตรี   ในรูปแบบที่สามารถยอมรับกันได้ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
นางเสงี่ยม ไชยสมบัติ  -ดิฉัน นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เห็นด้วยกับการ 
สมาชิกสภาเทศบาล  จัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี เพราะบางครัวเรือน บางทีไม่ได้อยู่บ้าน ก็จะท าให้ 

เจ้าหน้าที่ต้องมาเก็บถึงสองรอบ เพ่ือการมาเก็บรายเดือน บางครัวเรือนต้อง
มาถึงสามรอบสี่รอบ แบบนี้น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องลงพ้ืนที่ในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมค่ะ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีจะขอมติเห็นชอบใน 
ประธานสภาเทศบาล  การเห็นชอบการจัดเก็บค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลต าบลซ าสูง จาก 

รายเดือนเป็นรายปี ขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ 
มติที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

๓.๕ การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ เชิญสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
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นายเต็ม  ศรีประวงศ์  -ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน - ๒  พฤษภาคม  

๒๕๖๓  มีก าหนด  ๓๐ วัน 
    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๓   

มีก าหนด  ๓๐ วัน 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓  มีก าหนด  ๓๐ วัน 
(นายอุทัย  ชินค าหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  สมาชิก
สภาเทศบาล  ผู้รับรอง) 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง จะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
    ๓.๖ การก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๔ 
นายเต็ม  ศรีประวงศ์  -ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  -สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ –  

๔ มีนาคม  ๒๕๖๔  มีก าหนด  ๓๐ วัน  
(นายอุทัย  ชินค าหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ นายทองปุ่น  ไกยสวน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รับรอง) 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง จะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๖  -๖.๑รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร  -ในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบ ปีงบประมาณ  
นายกเทศมนตรี   พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด 
นางธิดารัตน์  หาปัญนะ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ (๓)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเอง  หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจ
มอบให้ 
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หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตาม- 
และประเมินผลก็ได้  และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  รายงานผลการด าเนินการที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  เสนอ
ความเห็นต่อผู้ บริหารท้องถิ่ น   เ พ่ือน า เสนอต่อสภาท้องถิ่ น   และ
คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี 
สรุปผลความส าเร็จการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
๑) จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการที่ได้น าไปบรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  คิดเป็นร้อยละ  
= (๑๐๒/๑๔๑) x ๑๐๐ = ๗๒.๓๔ 
๒) จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒   ที่มีการด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คิดเป็นร้อย
ละ  = (๙๑/๑๐๒) x ๑๐๐ = ๘๙.๒๒ 
๓) จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒   ที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ  
= (๑๑/๑๐๒) x ๑๐๐ = ๑๐.๗๘ 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  เทศบาล
ต าบลซ าสูงจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
๒. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถ
น าโครงการ/กิจกรรมจากแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่   
ข้อเสนอแนะ 
๑. กอง/งาน  ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และ
การติดตามประเมินผลโครงการ  อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะด าเนินการต่อไปหรือไม่  หรือ
ต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   
๒. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕๖๒  
นอกจากเสนอสภาเทศบาลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
แล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของกอง/งาน  เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษา
มาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 
๓. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณ
รายจ่าย และการน าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความ 
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ใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการและงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนิน
พัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

นายสวาท  จันทหาร   -ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้สรุปมา ถ้าเป็นเม็ดเงินมีไม่มาก แต่ก็ 
นายกเทศมนตรี   พยายามท าตามยุทธศาสตร์ พยายามท าเต็มที่ ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ 

ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๘ เช่นโครงการสร้างหอถังสูง งบประมาณ 
๒๙๙,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณนี้ ได้งบมาจากภายนอกจึงได้ไม่ได้ใช้
งบประมาณตัวนี้ แต่หอถังสูงนี้เมื่อด าเนินการไปแล้ว ปรากฏว่าน้ าไม่สามารถ
ใช้ได้ จึงจ าเป็นต้องย้ายเพ่ือให้ได้ใช้น้ าใช้ต่อการอุปโภค และอีกโครงการจัดซื้อ 
 รถสามล้อ ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถจดทะเบียนกับขนส่ง
ได้ จึงท าให้เกิดร้อยละที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ร้อยละ ๑๐.๗๘ ครับ 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรือไม่ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอุทัย  ชินค าหาร  -แจ้งถนนที่ท าใหม่ ปิดรูน้ า ชาวบ้านเดือดร้อน ท าให้น้ าไหลอาบถนนและน้ า 
สมาชิกสภาเทศบาล  ไหลเข้าบ้าน โดยบ้านนายเคน น้ าไหลเข้าบ้านอาบถนน ท าให้ถนนลื่น อยาก 

ให้เทศบาลไปเจาะร่องระบายน้ าให้ด้วยครับ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศร ี  -ถนนสายข้างบ้านปลัดโชคทางไปค าใหญ่ถนนขาดสัญจรไม่ได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  -ถนน คสล.ค าใหญ่ ถนนรอบๆดินทรุด น้ ากัดเซาะ 
    -ถนนค าใหญ่ด้านทิศใต้ค าใหญ่ เหนือหนองค าน้อย ถนนสัญจรล าบากมาก รก 

ร้างมาก 
    -เสาไฟมี แต่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง อยากได้ไฟฟ้าส่องสว่าง 
    -น้ าประปาไปบึงกระชา อยากจะขออนุญาตต่อเพ่ือท าการเกษตร 
นายทองปุ่น  ไกยสวน  -ถนนสายกุดยาง–กุดเสียว ไม่ทราบว่าเทศบาลไปด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุง 
สมาชิกสภาเทศบาล  แก้ไขหรือยัง อยากให้ด าเนินการด้วยครับ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร  -ฝากกองช่างไปดูทางน้ า และตรงบ้านพ่อค้าเคน 
นายกเทศมนตรี   -ถนนค าใหญ่ค าน้อย รกร้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ จะได้ด าเนินการ เพราะ หมู่ ๔  

รับไปดูแล และในส่วนของหนองค าน้อยหนองค าใหญ่ หากไม่มีการด าเนินการ 
เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป 

    -เรื่องน้ ากัดเซาะ เทศบาลจะลงไปส ารวจอีกครั้ง 
    -เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง พ่อเก้งนั้น เทศบาลไมส่ามารถด าเนินการได้เนื่องจาก  

การขยายเขตไฟฟ้า ตามท่ีได้ไปประชุมสันนิบาตเทศบาล ได้มีมติให้ยกเลิก
อุดหนุนเงินเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าและประปา  

    -น้ าประปาที่ขอเข้านา เราขยายเขตไปทางโนนนาบ๋า เรายุติแค่นั้น ในส่วน 
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ของนายลอยที่ขอมา บังเอิญบ้านเลขท่ีซ้ า จึงไม่สามารถด าเนินการขยายให้ได้
และ ในส่วนของการขยายเพื่อการเกษตรนั้นยังไม่มีโครงการขยายนะครับ 
-ทางนาพ่อดิษ กองช่างก าลังด าเนินประมาณการจะได้ท าไปพร้อมกันหลายจุด
พร้อมกัน 
-พ่อส าลี ญาติจะสร้างบ้าน เส้นทางนั้นคนงานยังไม่พร้อม อยากให้ สมาชิก
สภาเทศบาลประชาสัมพันธ์ในการขอขยายเขตประปา หากบ้านเลขที่เคยขอ
มาแล้ว จะไม่สามารถออกให้อีกได้ 
-ถนนลูกรังข้างบ้านแม่บัวบานไม่สามารถลงลูกรังได้ เนื่องจากติดขัดอยู่หลาย
ประการ 
-คสล.สายดอนชาด เทศบาลจะไปด าเนินการขุดลอกท่อเก่าและด าเนินการ
ต่อไป 
-เรื่องขอขยายเขตน้ าประปาจะมอบกองช่างติดตามกับผู้รับเรื่องไว้ต่อไปครับ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ท่านใดสงสัยหรือจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ ถ้าไมมี่ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูงทุกท่าน  

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลซ าสูงที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒  ขอปิดการประชุมค่ะ 

เลิกประชุม  ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
 

  (ลงชื่อ) …เต็ม   ศรีประวงศ์……ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายเต็ม   ศรีประวงศ์) 
                เลขานุการสภาเทศบาล 
  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลซ าสูง (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล)ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ ...๑๗..เดือน...เมษายน.....พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

(ลงชื่อ)………ฉกรรจ์  โพธิ์ศรี………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี) 
 

(ลงชื่อ)……วิชัย  การะพันธุ์นิต……รองประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายวิชัย  การะพันธุ์นิต) 
 

(ลงชื่อ)……ประนอม  แก้วใส……เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางประนอม  แก้วใส) 
สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ............. เดือน............................พ.ศ............ 
 

(ลงชื่อ)……ทองพาด  โคตรบุญเรือง……ประธานสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
                    (นางทองพาด  โคตรบุญเรือง) 


